

UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

Bà Rịa, ngày tháng 8 năm 2021

V/v hướng dẫn học sinh tiểu học tự ôn tập kiến thức cũ tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên và hỗ trợ của phụ huynh học sinh

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn TP Bà Rịa

Thực hiện Công văn số 1811/SGDĐT-GDMNTH, ngày 02/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện học sinh Tiểu học tự học ôn tập kiến thức cũ tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên và sự hợp tác của cha mẹ học sinh,

Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát rất phức tạp. Hơn nữa, năm học 2020-2021 đã kết thúc nhưng học sinh chưa hoàn thành xong chương trình lớp học, mặc dù nhà trường đã tổ chức cho giáo viên dạy online để hoàn tất hết chương trình của năm học. Nhằm giúp cho học sinh nắm vững đầy đủ kiến thức chương trình lớp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

- Căn cứ nội dung chương trình năm học 2020-2021, giáo viên trong tổ/khối nghiên cứu, trao đổi ôn tập cho học sinh nội dung kiến thức chủ yếu, trọng tâm, kiến thức có tính liên kết với kiến thức lớp trên (lưu ý nhiều phần kiến thức ở các tuần cuối năm học và rèn kỹ năng đọc cho học sinh) xây dựng thành 2 phần nội dung hướng dẫn cho học sinh tự học tại nhà theo định hướng:

+ Nội dung 1: cốt lõi, ngắn gọn, dễ hiểu giúp học sinh cần học, ôn tập để nhớ lại kiến thức vận dụng thực hành. Nội dung này, giáo viên đề nghị phụ huynh học sinh hướng dẫn theo dõi việc học của các em hằng ngày.

+ Nội dung 2: thực hành; học sinh làm bài xong, phụ huynh học sinh gửi lại cho giáo viên nhận xét, đánh giá rồi gửi lại cho phụ huynh học sinh để nắm bắt kết quả học tập của các em. (Riêng đối với học sinh lớp 1, giáo viên cần lưu ý thêm việc nhắc nhở thường xuyên phụ huynh cho học sinh đọc/viết bài hằng ngày).

- Hằng ngày, thông qua các kênh thông tin, giáo viên gửi cho phụ huynh học sinh phiếu hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập rồi gửi lại nhận xét, đánh giá kết quả tự học của học sinh (trừ thứ Bảy, Chủ nhật). Đối với phụ huynh học sinh có điều kiện để liên lạc, giáo viên chỉ gửi bài cho học sinh học và thực hành vừa sức với các em trong 1 ngày; đối với phụ huynh học sinh không có điều kiện để liên lạc, các đơn vị linh hoạt chỉ đạo giáo viên gửi bài cho phụ huynh học sinh bằng nhiều hình thức có thể nhưng phải đảm bảo thực hiện 5K về công tác phòng chống dịch và tuân thủ nghiêm túc quy định giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Gửi bài vừa đủ, tránh

trường hợp gửi quá nhiều ngày, học sinh làm bài quá sức.

- Thời gian hướng dẫn học sinh tự ôn tập: từ 10/8/2021 đến 31/8/2021 .

Nhằm hạn chế khó khăn, đảm bảo chất lượng kiến thức ở các lớp học vào đầu năm học mới 2021-2022, lãnh đạo nhà trường chỉ đạo giáo viên quan tâm, tích cực phối hợp tốt với phụ huynh học sinh để hướng dẫn học sinh tự học tại nhà có hiệu quả trong thời gian học sinh chưa được đến trường, đặc biệt quan tâm thật nhiều đến đối tượng học sinh mà giáo viên phụ đạo từ đầu năm học đến nay về kỹ năng đọc/viết và kiểm tra thường xuyên phiếu hướng dẫn học sinh tự học ở nhà của mỗi giáo viên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường tiểu học triển khai thực kịp thời, nghiêm túc thực hiện tốt nội dung quy định tại công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Tiểu học.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hoàng Anh Đạt